

# Chuyển đổi số - bắt kịp, đi cùng, vượt lên phát triển kinh tế - xã hội

(Tiếp theo và hết)

## KỶ 5: KHẨN TRƯƠNG ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà cốt lõi là chuyển đổi số chính là một vận hội phát triển chưa từng có trong lịch sử, thời cơ để Thái Bình bắt kịp, đi cùng và có thể vượt lên các tỉnh khác. Đứng trước thời cơ và thách thức mới, tỉnh Thái Bình quyết tâm chọn chuyển đổi số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, đây cũng chính là tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 02. Khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống là nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các ban, ngành, địa phương.



Công ty Tân Độ ứng dụng hệ thống máy móc hiện đại trong sản xuất góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và doanh thu cho doanh nghiệp.

### Nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại

Mặc dù quá trình chuyển đổi số thời gian qua của tỉnh đạt được kết quả bước đầu quan trọng, tuy nhiên nhìn tổng thể quá trình chuyển đổi số vẫn còn chậm và chưa toàn diện. Riêng chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2020 tỉnh Thái Bình xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố. Việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, hiệu quả. Việc xử lý, giải quyết hồ sơ, công việc trên môi trường mạng chưa phổ biến. Việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp chưa mạnh mẽ. Tỷ lệ người dân có tài khoản thanh toán điện tử và tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn ở mức thấp...

Nguyên nhân của những hạn chế đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 02: Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương,

thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến chuyển đổi số; việc tuân thủ các quy định, quy trình ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ ở một số nơi chưa nghiêm, chưa phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, thực hiện; công tác phối hợp của các cấp, các

ngành trong triển khai các nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền số chưa thật sự gắn kết; nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số chưa đáp ứng được nhu cầu. Cơ chế, chính sách đầu tư phát triển công nghệ CNTT, thu hút nhân lực CNTT chất lượng cao còn hạn chế...

### MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 02

- Phát triển chính quyền số: Đến năm 2025 có 80%, năm 2030 có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên các phương tiện; năm 2025 trên 90% hồ sơ cấp tính, 80% cấp huyện, trên 60% cấp xã xử lý trên môi trường mạng và đạt 100% ở cả 3 cấp năm 2030; 100% văn bản thực hiện trên hệ thống dùng chung của tỉnh; 100% cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ.
- Phát triển kinh tế số: Đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GRDP, đến năm 2030 tăng lên 30%; năm 2025 50% doanh nghiệp áp dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, năm 2030 tăng lên 100%.
- Phát triển xã hội số: Từng hộ gia đình đều tiếp cận được dịch vụ internet băng thông rộng; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh; năm 2025 có 50% người dân 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử, năm 2030 tăng lên 80%.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phân tích: Phần đông chúng ta chưa hiểu sâu sắc về chuyển đổi số. Nhiều người vẫn nghĩ chuyển đổi số đơn thuần là ứng dụng CNTT, là số hóa quy trình đã có, theo mô hình hoạt động đã có, để cung cấp dịch vụ đã có. Nhưng chuyển đổi số là số hóa toàn bộ cả một tổ chức, chuyển đổi số là thay đổi quy trình mới, mô hình tổ chức mới, phương thức cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ mới. Ví dụ hết sức cụ thể: Các cơ quan nhà nước hiện nay thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất thông qua văn bản giấy hoặc điện tử gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống gửi nhận văn bản. Khi thực hiện chuyển đổi số là thay đổi cách thức thực hiện báo cáo từ báo cáo văn bản sang báo cáo bằng số liệu, cơ quan yêu cầu báo cáo chủ động giao chỉ tiêu báo cáo để các cơ quan thực hiện báo cáo cung cấp thông tin, số liệu lên hệ thống báo cáo. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp, phân tích, đánh giá phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp. Chuyển đổi số đem lại lợi ích rất rõ ràng, vì vậy chỉ khi nào hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyển đổi số chúng ta mới hăng hái chuyển đổi số.

Ông Trương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng phân tích: Trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số hết sức quan trọng, nó sẽ thay đổi hoàn toàn tư duy và tập quán canh tác cũ. Trước đây, đối với cây trồng, vật nuôi, chúng ta chăm sóc theo kinh nghiệm, tập quán, vật nuôi lớn là bán, cây chín quả là thu hoạch, không cần đưa vào quản lý. Ứng dụng chuyển đổi số, chúng ta sẽ đưa cây trồng, vật nuôi vào quản lý theo quy trình chặt chẽ từ khi bắt đầu vào giống đến khi ra sản phẩm bán ra thị trường. Khi ra đến thị trường có mã vạch

định danh truy xuất nguồn gốc: cây trồng trong bao nhiêu thời gian, bón phân gì, bón như thế nào... Khi sản phẩm rõ nguồn gốc, bảo đảm an toàn, đương nhiên sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, để đưa được ứng dụng quản lý như trên vào trồng trọt, chăn nuôi thì phải có con người làm chủ được quy trình kỹ thuật, phải ứng dụng được CNTT vào quản lý. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất trong sản xuất nông nghiệp hiện nay vì việc sản xuất nông nghiệp vẫn phần lớn là do nông dân làm chủ, nhỏ lẻ. Mà đã nhỏ lẻ thì rất khó có điều kiện áp dụng quy trình sản xuất và ứng dụng CNTT trong quản lý.

### Quyết tâm hòa nhập chuyển đổi số

Nghị quyết số 02 đã chỉ ra 8 nhóm giải pháp cơ bản với 3 trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đều có những giải pháp, nhiệm vụ cơ bản. Trong xây dựng chính quyền số phải tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để quản lý hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh, xây dựng cơ sở dữ liệu và nền tảng số thông qua việc xây dựng kho lưu trữ số tập trung của tỉnh để quản lý thống nhất việc lưu trữ; đồng thời phát triển các ứng dụng, dịch vụ số của tỉnh để phát huy hiệu quả hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến, đưa các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 bảo đảm cung cấp các dịch vụ thông minh, tiện ích của chính quyền phục vụ. Trong xây dựng kinh tế số, tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số đầu tư các nền tảng số, chuỗi cung ứng số, số hóa sản phẩm dịch vụ; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thiết bị, nội dung số đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các đối tác lớn để thu hút các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ số và tự động hóa, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Đối với phát triển xã hội số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các bệnh viện, hỗ trợ tư vấn và khám chữa bệnh thông minh, công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường đưa các hoạt động giáo dục đến môi trường số; triển khai trên không gian mạng các sản phẩm văn hóa, lịch sử, du lịch; triển khai ứng dụng cung cấp sản phẩm số, dịch vụ số, dịch vụ thông minh, tiện ích số phục vụ nhân dân như trả lời tự động giải đáp thủ tục hành chính, thông tin giá cả thị trường, lao động và việc làm, an toàn giao thông và trật tự xã hội...

**Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông**  
Là cơ quan thường trực chương trình chuyển đổi số của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn, hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền về chuyển đổi số cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt hệ thống thông tin đại chúng tuyên truyền nhiều hơn nữa để người dân thấy được mục tiêu chuyển đổi số của quốc gia nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng, hiểu được tầm quan trọng bắt buộc phải chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ chỉ số làm cơ sở để đánh giá tiêu chí chuyển đổi số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

### Ông Trương Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lên các phương án xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Trước mắt sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai đưa Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động chính thức đi vào hoạt động để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động du lịch; liên kết Cổng với các hệ thống khác và áp dụng các công nghệ thông minh như bản đồ số, AI, AR, mô hình 3D, Chatbot trong việc giới thiệu các điểm đến của du lịch Thái Bình. Quan đó góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước, quản lý điểm đến du lịch, marketing du lịch, phục vụ cho các đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch... Đồng thời, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, người lao động trong lĩnh vực du lịch; đẩy mạnh thực hiện điện tử hóa, số hóa trong quảng bá sản phẩm du lịch, hình ảnh quê hương Thái Bình đến du khách trong và ngoài nước.

### Ông Trương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các HTX trong tỉnh về chuyển đổi số. Phần lớn lãnh đạo HTX đều rất hào hứng với những kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn để triển khai cụ thể hơn các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Như phân tích từ các ví dụ thực tế về ứng dụng chuyển đổi số trong công tác báo cáo hay sản xuất nông nghiệp phần trên, mục đích cuối cùng của chuyển đổi số là hướng đến người thụ hưởng dịch vụ, người thụ hưởng phải được hưởng dịch vụ một cách tốt nhất, trong sự công bằng, minh bạch nhất. Chuyển đổi số là một quá trình dài với nhiều thách thức đặt ra bước chuyển đổi số, doanh nghiệp và người dân phải thay đổi. Tuy nhiên, chuyển đổi số sẽ giúp chính quyền ngày càng tiện ích số phục vụ công việc của cán bộ, công chức, viên chức, cải thiện dịch vụ công để phục vụ nhu cầu của người dân hiệu quả hơn. Chuyển đổi số cũng giúp doanh nghiệp tiết giảm được chi phí hoạt động bởi khả năng kết nối vô hạn của quá trình số hóa, không cần nguồn lực có sẵn. Do đó, cần nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số để đáp ứng xu hướng hiện nay. Doanh nghiệp thành công nhờ sớm khởi động chuyển đổi số, nhà nông cũng "bắt trend" công nghệ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, biến thành thức thành cơ hội vượt qua đại dịch nhờ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số... đó là những câu chuyện thực tế truyền cảm hứng cho các cấp, các ngành và mỗi cá nhân khẩn trương đưa Nghị quyết số 02 đi vào cuộc sống, cùng hành động để bước vào cuộc cách mạng số hóa chuyển đổi số.

TRẦN HƯƠNG - NGUYỄN CƯỜNG

## THI ĐUA YÊU NƯỚC

### TUỔI TRẺ THÁI BÌNH Thắp sáng đường quê

Thi đua xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh phối hợp lắp đặt chiếu sáng tại các đường quê phục vụ đi lại của người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tại xã Thụy Bình (Thái Thụy), đầu tháng 2/2022, Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã đã khánh thành và bàn giao hệ thống đường điện chiếu sáng với tổng chiều dài gần 1km với 21 cột đèn, tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Anh Trịnh Quang Tiến, Bí thư ĐTN xã Thụy Bình vui mừng chia sẻ: Ngay sau khi Huyện đoàn Thái Thụy phát động thực hiện công trình thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022, ĐTN xã đã báo cáo Đảng ủy để Đoàn thực hiện công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" trên đoạn đường 456 qua địa phận xã với mục tiêu giúp bà con đi lại thuận tiện, giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất trên đoạn đường này. ĐTN xã đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của Huyện đoàn Thái Thụy, cán bộ, nhân dân, đoàn viên, thanh niên và các doanh nghiệp

trên địa bàn và người xa quê, các nhà hảo tâm. Đây cũng là động lực để tuổi trẻ Thụy Bình tiếp tục đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Bí thư ĐTN xã Thụy Bình cho biết: Đảng ủy và nhân dân đánh giá rất cao tinh thần chủ động vào cuộc, sáng tạo trong đăng ký thực hiện công trình thanh niên thắp sáng đường quê. Hy vọng tinh thần ấy tiếp tục được phát huy trong thời gian tới. Còn tại xã Duyên Hải (Hưng Hà), công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" đã được thực hiện từ năm 2015 với 3km, 90 điểm thắp sáng. Đến đầu năm 2022, ĐTN xã tiếp tục nối dài những con đường được thắp sáng ánh điện. Bên cạnh vận động chi phí lắp đặt, thanh niên còn đứng ra đảm nhận việc sửa chữa, kiểm tra định kỳ bảo đảm an toàn cho các đường điện chiếu sáng. Để tiết kiệm năng lượng, ngoài tính toán khoảng cách đặt bóng chiếu sáng cho hợp lý, bóng đèn sử dụng là loại tiết kiệm năng lượng. Anh Nguyễn Văn Toán, Bí thư ĐTN xã Duyên Hải cho rằng: Đường

điện chiếu sáng "chạy" đến đâu là mang theo niềm vui, phần khởi cho bà con đến đấy. Ấn tượng về công trình đường điện chiếu sáng do thanh niên khởi xướng, ông Phùng Văn Tuấn, Trưởng thôn Khả Tân, xã Duyên Hải cho biết: Bà con nhân dân rất cảm ơn ĐTN đã đưa điện thắp sáng đường quê. Thời gian trước, đường chưa có bóng điện, đi lại khó khăn, giờ đây chúng tôi đi lại rất thuận tiện, đường làng ngõ xóm sáng sủa, an ninh ổn định hơn, các cháu học sinh đi học về muộn gia đình cũng yên tâm hơn.

Chương trình "Thắp sáng đường quê" được các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh triển khai từ năm 2013 gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để chương trình mang lại hiệu quả thiết thực,

Tinh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chỉ đạo các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc hàng năm phối hợp với đoàn thanh niên các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, rà soát những thôn, tổ dân phố còn khó khăn trong việc xây dựng, lắp đặt những tuyến đường điện thắp sáng. Sau đó tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng, lắp đặt. Chính vì vậy, từ khi triển khai đến nay, chương trình "Thắp sáng đường quê" luôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân, đặc biệt là sự đồng hành của các đơn vị, mạnh thường quân. Tùy vào điều kiện kinh tế, mỗi địa phương sẽ tính toán cụ thể để lắp đèn cao áp năng

lượng mặt trời hoặc hỗ trợ chi trả tiền điện hàng tháng. Nhờ tinh thần xung kích, tình nguyện, thi đua xây dựng nông thôn mới của đoàn viên, thanh niên, ngày càng có thêm nhiều công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê". Đây cũng là những công trình thanh niên mang tâm huyết, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn đối với các địa phương. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Với những lợi ích thiết thực, chương trình "Thắp sáng đường quê" sẽ tiếp tục được các cấp bộ đoàn, hội triển khai và nhân rộng tại nhiều địa phương để đường làng ngõ xóm trở nên an toàn hơn, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

XUÂN PHƯƠNG



Đoàn Thanh niên xã Thụy Bình (Thái Thụy) xây dựng công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê".

### Tư tưởng Hồ Chí Minh và THI ĐUA YÊU NƯỚC

Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hóa của xã hội loài người và tôn trọng quyền lợi của con người vào thực tiễn Việt Nam; đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, anh dũng chống giặc ngoại xâm và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt mọi khó khăn để xây dựng đất nước giàu mạnh.

**ĐẠI HỘI ANH HÙNG, CHIẾN SĨ THI ĐUA CÔNG XÚC CỦA NƯỚC (ĐẠI HỘI ANH HÙNG, CHIẾN SĨ THI ĐUA LẦN THỨ 12) 12 - 1966**

**QUAN ĐIỂM**  
"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua."  
"Thi đua có nghĩa là mọi người phát triển tài năng, sáng kiến của mình, học hỏi điều hay, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm để cùng nhau tiến bộ..."

**MỤC ĐÍCH**  
Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do.  
"Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua làm cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi..."

**NỘI DUNG**  
Phải toàn diện, phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực của nhân dân; thi đua phải là công việc hàng ngày của mỗi người.

**CÁCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC**  
"Đưa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân..."

**PHƯƠNG CHÂM**  
"Thi đua không phải là ganh đua, giấu nghề", mà là "người đi trước hiểu biết, dẫn dắt người đi sau";  
"Thi đua có nghĩa là mọi người phát triển tài năng, sáng kiến của mình, học hỏi điều hay, giúp nhau sửa chữa khuyết điểm để cùng nhau tiến bộ..."

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 6, tr. 473  
(2) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 5, tr. 638  
(3) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 6, tr. 236  
(4) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 6, tr. 270  
(5) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 6, tr. 444  
Nguồn: TTXVN  
<http://ttxvn.vn>